

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của các Tổ Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Báo cáo số: 37/BC-HĐND ngày 20/7/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các Tổ Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nay UBND huyện giải trình ý kiến, kiến nghị của các Tổ Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể như sau:

I. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu số 01 (thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết, xã Minh Hưng):

1. Tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện. Tổ có một số ý kiến góp ý đề nghị UBND huyện xem xét, đánh giá bổ sung như sau:

a) Về sản xuất nông – lâm nghiệp: Đối với cây điều, năng suất vụ điều 2019 - 2020 sản lượng đạt và tăng so với niên vụ 2018 – 2019; do đó, đề nghị trong báo cáo cần diễn đạt đúng thực trạng và cần bổ sung đánh giá hiệu quả đầu tư từ các chương trình, dự án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giải trình:

Niên vụ điều năm 2019 - 2020 sản lượng điều đạt 1,8 tạ/ha, so với niên vụ điều năm 2018 – 2019 chỉ đạt 1,14 tạ/ha do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ngành trồng trọt tại địa phương trong năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết biến đổi theo hướng tiêu cực, sâu bệnh bùng phát. Trong đó nhất là tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp, sâu bệnh bùng phát làm giảm năng suất và khả năng sinh trưởng của cây điều gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, ngành nông nghiệp hướng dẫn chăm sóc cây điều sau thu hoạch. Để có được kết quả như trên ngành nông nghiệp đã tổ chức xây dựng mô hình, tập huấn chăm sóc điều cây niên vụ 2019 - 2020: Mô hình thâm canh vườn điều: Số lượng 36 mô hình, quy mô 1 ha/ 1 điểm trình diễn; tổ chức 07 lớp hướng dẫn chăm sóc cây điều sau thu hoạch; 12 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; tổ chức tập huấn tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; như mô hình trồng Bơ mã dưởng của xã Phú Sơn.... Bên cạnh đó, duy trì sinh hoạt tốt các Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp ở các xã đảm bảo quân số và chất lượng hàng tháng, mở lớp đào tạo huấn luyện quản trị và cấp giấy chứng nhận cho Ban quản trị các HTX trên địa bàn huyện.

Đối với các chương trình dự án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến nay đã được nhân dân chú trọng trong việc cải tạo, tái canh các vườn điều già

cối, chỉ tính riêng năm 2020 đã cấp được 60.000 cây điều giống có chất lượng cao và trên 300 ha cho bà con dân tộc, nhằm từng bước nâng cao chất lượng điều trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện đang ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 một cách rất cụ thể và chi tiết nhằm từng bước phát triển toàn diện, bền vững, đẩy mạnh phát triển giữa các dân tộc rút ngắn khoảng cách giàu nghèo xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

b) Về sản xuất công nghiệp – xây dựng: Đề nghị bổ sung đánh giá việc sử dụng điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện.

Giải trình:

Hiện nay, việc sử dụng điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện đều là nhỏ lẻ và tự phát theo nhu cầu của các hộ gia đình, vì chi phí đầu tư lắp đặt cho một dàn điện năng lượng mặt trời rất lớn đối với các hộ gia đình, không phải ai cũng đầu tư được. Hầu hết, các hộ gia đình đầu tư với quy mô nhỏ nhằm phục vụ sinh hoạt gia đình và đồng thời tiết kiệm chi phí chi trả tiền điện sinh hoạt cho gia đình, nên không có tích dư để bán lại cho Điện lực. Nếu muốn kích cầu việc sử dụng điện năng lượng mặt trời thì UBND cấp tỉnh và các Sở, ban ngành cấp tỉnh phải có chính sách ưu đãi hơn nữa hoặc hỗ trợ một phần chi phí lắp đặt điện năng lượng mặt trời thì bà con nhân dân mới có thể quan tâm mạnh dạn đầu tư điện năng lượng mặt trời.

c) Công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện được là 5,941 tỷ đồng, đạt 07% dự toán HĐND huyện thông qua; kết quả đạt được quá thấp, cần giải trình rõ hơn.

Giải trình:

Số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/5/2020 là 5,94 tỷ đồng, đạt 07% so với dự toán HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân chỉ tiêu đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp là do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, thị trường bất động sản đóng băng và việc định giá khởi điểm một số khu đất định giá chưa sát với thị trường; bên cạnh đó, các phiên đấu giá tổ chức đấu giá thành rơi vào tháng 6 và tháng 7/2020. Đến nay, tổng số tiền thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất là 36,040 tỷ đồng, đạt 40% so với dự toán HĐND huyện thông qua.

2. Đề nghị tăng cường thu gom rác thải tại các miệng cống thoát nước và kịp thời khắc phục, sửa chữa các nắp cống đã bị hư hỏng tại khu vực thị trấn Đức Phong và Quốc lộ 14.

Giải trình:

Hiện tại, đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Đức Phong là Công ty Cây xanh Công Minh vẫn thực hiện thường xuyên, định kỳ việc thu gom rác thải tại các miệng cống thoát nước trên các tuyến đường nội ô thị trấn Đức Phong.

Các nắp cống đã bị hư hỏng tại khu vực thị trấn Đức Phong và Quốc lộ 14 đã được Chi cục Quản lý đường bộ IV thực hiện khắc phục, sửa chữa thay thế mới các nắp cống bị hư hỏng.

3. Đề nghị kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi biển số xanh các xe ô tô công đã bán đấu giá.

Giải trình:

UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND huyện; giao Công an huyện tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các xe biển số xanh sau khi thanh lý ra khỏi cơ quan Nhà nước, chủ xe mới vẫn cố tình để nguyên biển số cũ để lưu hành, phục vụ vào mục đích khác của cá nhân để tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền thu hồi theo quy định.

4. Đề nghị sớm khắc phục đoạn đường ĐT 755 từ Trường bản xã Đoàn Kết đi Dốc Lạnh, vì hiện nay đoạn đường này đã xuống cấp rất nghiêm trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong khi chờ Dự án được triển khai.

Giải trình:

Đây là tuyến đường do tỉnh quản lý. Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi sửa chữa định kỳ tuyến ĐT 755 đoạn từ thị trấn Đức Phong đi xã Phước Sơn (đã bao gồm tuyến đường từ Trường bản xã Đoàn Kết đi Dốc Lạnh). Trong đó, Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải tỉnh; tổng mức đầu tư của Dự án là 80,1 tỷ đồng; thời gian và tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2020 – 2021. Đồng thời, ngày 22/7/2020, UBND tỉnh tiếp tục ban hành các Quyết định số 1761, 1762, 1763/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu sửa chữa định kỳ tuyến ĐT 755 đoạn từ thị trấn Đức Phong đi xã Phước Sơn.

5. Đề nghị chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục rà soát hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Giải trình:

Căn cứ Khoản 2, Mục III (nhiệm vụ, giải pháp) của Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 quy định tiến độ thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ từ 05 đến 10 ngày, kể từ ngày ban hành Kế hoạch này” (Kế hoạch ban hành ngày 27/4/2020), như vậy thời hạn cuối hoàn thành rà soát là giữa tháng 5/2020.

Tuy nhiên, do những khó khăn trong thực tiễn triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ, để đảm bảo không bỏ sót đối tượng; ngày 01/6/2020, Sở Lao động TB&XH tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 889/SLĐTBXH-LĐVL về việc thống nhất thời gian kết thúc chi hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Trên cơ sở đó, ngày 08/6/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 926/UBND-VX về việc thống nhất thời gian kết thúc chi hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Theo đó, thời gian kết thúc nhận giấy đề nghị hỗ trợ tại các xã, thị trấn chậm nhất vào ngày 15/6/2020, danh sách tổng hợp gửi về Phòng Lao động TB&XH chậm nhất vào ngày 19/6/2020 để tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt gửi tỉnh trước ngày 20/6/2020. Như vậy đến nay, đã hết thời hạn rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ

trợ khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Tổ Đại biểu HĐND huyện, trong thời gian tới, UBND huyện giao Phòng Lao động TB&XH tiếp tục kiểm tra, làm việc với UBND các xã, thị trấn nắm thông tin chính xác về tình hình chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, báo cáo UBND huyện, Sở Lao động TB&XH tỉnh Bình Phước về các trường hợp chưa được hỗ trợ theo quy định (nếu có) để xin ý kiến chỉ đạo đảm bảo chính sách được thực hiện đúng quy định.

6. Đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống mương thoát nước và hệ thống điện tại khu vực Trạm Khuyến nông huyện (cũ).

Giải trình:

Trong những năm vừa qua, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thị trấn Đức Phong luôn được UBND huyện quan tâm, nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí để đưa thị trấn Đức Phong lên đô thị loại IV. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn chế, nên việc đầu tư cần tiến hành theo từng giai đoạn. Trong thời gian tới, UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA ĐT&XD huyện và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát hệ thống mương thoát nước và điện chiếu sáng tại khu vực Trạm Khuyến nông huyện (cũ), để có phương án đầu tư cụ thể.

7. Đề nghị sớm khởi công những công trình đầu tư công năm 2020 do huyện làm Chủ đầu tư.

Giải trình:

Căn cứ Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Bù Đăng. Theo đó, UBND huyện đã giao cho Ban QLDA ĐT&XD huyện làm Chủ đầu tư 14 công trình. Đến nay, đã khởi công 08/14 công trình; 06 công trình còn lại chưa khởi công (dự kiến khởi công 03 công trình trong tháng 8/2020; 01 công trình trong tháng 10/2020; 01 công trình chuyển sang đầu tư năm 2021 (công trình xây dựng Trụ sở UBND xã Bom Bo tại vị trí mới); 01 công trình do vướng mặt bằng (công trình xây dựng đường bê tông nhựa bên cạnh Trụ sở Ban CHQS huyện)).

II. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu số 02 (xã Thọ Sơn, xã Đồng Nai, xã Phú Sơn):

1. Chương trình 134/CP thuộc Tiểu khu 184 và Tiểu khu 185 có 70 hộ được thụ hưởng Chương trình. Nhưng hiện nay, mới cấp Giấy CNQSD đất được 19/70 hộ, đạt tỷ lệ 27%; còn 51 hộ chưa được cấp Giấy CNQSD đất. Đề nghị UBND huyện cần tiếp tục cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ còn lại.

Giải trình:

Diện tích đất thực hiện Chương trình 134/CP tại Tiểu khu 184, 185 - Ban QLRPH Bù Đăng đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn tiến hành giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân thụ hưởng. Tuy nhiên, diện tích đất này vẫn còn thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, chưa được thu hồi giao về cho địa phương quản lý nên chưa cấp Giấy CNQSD đất được. UBND huyện đã kiến nghị các Sở ngành của tỉnh và UBND tỉnh xem xét thu hồi các diện tích đất thực hiện các Chương trình, Dự án (134/CP, 33/CP, 1592/CP, 193/CP, ASXH,...)

thuộc lâm phần giao về cho địa phương. Tuy nhiên, đến nay Tỉnh vẫn chưa giao về nên chưa cấp Giấy CNQSD đất được (tại Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 15/6/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước về kết luận của ông Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Bù Đăng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề tháo gỡ khó khăn cho huyện). Đối với thông tin 19 hộ đã được cấp Giấy CNQSD đất, UBND huyện tiếp thu và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND các xã và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát cụ thể từng trường hợp để có hướng giải quyết và báo cáo kết quả cho HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

2. Việc giải quyết đường đi vào khu đất tái định canh đối với hộ ông Đặng Văn Nhung, cùng 13 hộ dân được cấp đất tái định canh tại Khoảnh 6 - Tiểu khu 184 theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND huyện. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa giải quyết được, mặc dù cử tri đã gửi kiến nghị từ năm 2014. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành sớm giải quyết dứt điểm vụ việc này cho cử tri.

Giải trình:

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri Đặng Văn Nhung đã được UBND huyện trả lời tại Công văn số 91/UBND-TD ngày 04/02/2020. Theo đó, UBND huyện đã hướng dẫn cử tri Đặng Văn Nhung khởi kiện ra Toà án nhân dân huyện để được giải quyết theo thẩm quyền. Vì, diện tích đất tranh chấp đã được UBND huyện giao đất cho 13 hộ dân thụ hưởng, phần diện tích đất đường đi tranh chấp với hộ ông Nguyễn Văn Hiên (đã có hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp với Ban QLRPH Đồng Nai (cũ) - nay là Ban QLRPH Bù Đăng). Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp nêu trên theo quy định tại khoản 1, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 là thuộc cơ quan Toà án các cấp.

3. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2020, trên địa bàn huyện sẽ điều chỉnh giảm 10.778 triệu đồng nguồn thu từ các loại thuế; đây là nguồn thu chính phục vụ cho việc chi thường xuyên. Đề nghị UBND huyện cần làm rõ các khoản bù đắp cho nguồn thu giảm này?

Giải trình:

Căn cứ dự toán thu NSNN đầu năm 2020, tỉnh giao là 179.700 triệu đồng, HĐND huyện giao là 214.700 triệu đồng (số tuyệt đối tăng là 35.000 triệu đồng), trong đó: Khối huyện thu là 174.770 triệu đồng và Khối xã thu là 39.930 triệu đồng.

Căn cứ dự toán thu NSNN điều chỉnh năm 2020, HĐND tỉnh giao là 169.000 triệu đồng, giảm so đầu năm 10.700 triệu đồng.

Từ số dự toán giao trên, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này điều chỉnh thu năm 2020 là 219.850 triệu đồng, tăng 5.150 triệu đồng so với dự toán huyện giao đầu năm và tăng 50.850 triệu đồng so với dự toán tỉnh giao điều chỉnh. Trong đó: Khối huyện thu là 172.387 triệu đồng (giảm 2.383 triệu đồng) và Khối xã thu là 47.463 triệu đồng (tăng 7.533 triệu đồng).

Như vậy, dự kiến dự toán thu NSNN điều chỉnh năm 2020 đã vượt dự toán đầu năm. Mặt khác, việc tham mưu giao dự toán thu NSNN điều chỉnh năm

2020, Chi cục Thuế huyện đã tổ chức thảo luận và được sự thống nhất cao với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, Chi cục Thuế huyện cũng đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tính toán và cùng làm việc với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua tại buổi giám sát chuyên đề về thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2020 trên tinh thần đảm bảo cân đối thu - chi cho các xã, thị trấn.

4. Thực tế đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế của huyện và dự báo vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, trong các báo cáo của UBND huyện không đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài quyết tâm chính trị, thì UBND huyện có những giải pháp nào để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch từ đầu năm?

Giải trình:

Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong những tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội có những biến động lớn do tác động của đại dịch Covid-19. Hầu hết, các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và của Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quyết tâm không thau đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chủ động xây dựng, điều hành các nhóm giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

- Nhóm chống dịch: Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19 không để lây lan, đặc biệt tại các Công ty, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài. Tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn các phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh Bạch Hầu cho toàn thể nhân dân.

- Nhóm kích cầu về kinh tế:

+ Đẩy nhanh việc cấp Giấy CNQSD đất cho nhân dân; tháo gỡ những ách tắc trong công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định, kịp thời nộp vào ngân sách Nhà nước.

+ Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB và các thủ tục chuẩn bị đầu tư để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù và chương trình giảm nghèo bền vững trong vùng ĐBDTTS. Tăng cường đấu thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu có năng lực thi công, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN.

+ Phòng Lao động TB&XH tiếp tục kiểm tra, làm việc với UBND các xã, thị trấn nắm thông tin chính xác về tình hình chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, báo cáo UBND huyện, Sở Lao động TB&XH tỉnh Bình Phước về các trường hợp chưa được hỗ trợ theo quy định (nếu có) để xin ý kiến chỉ đạo đảm bảo chính sách được thực hiện đúng quy định với chủ trương “không để ai bỏ lại phía sau”.

- Nhóm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy vốn giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Nhóm về ngân sách:

+ Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Yêu cầu các ngành tập trung hoàn thành các thủ tục, nhất là xác định giá khởi điểm để nhanh chóng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Đối với chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm các khoản chưa thực sự cần thiết, cấp bách như: mua sắm, sửa chữa, hội nghị, khánh tiết,...; chỉ ưu tiên chi cho con người bao gồm: nguồn làm lương, phụ cấp CBCCVC, chi chế độ chính sách người có công và người nghèo, chi ASXH. Nguồn dự phòng, ưu tiên chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch Bạch Hầu, dịch tả lợn Châu phi,...

- Nhóm cải cách TTHC: Các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách TTHC, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử;...

- Nhóm đảm bảo quốc phòng – an ninh và TTATXH: Thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên để giữ vững an ninh – chính trị, đảm bảo TTATXH và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thì đến tháng 7/2020, các công trình xây dựng cơ bản mới khởi công được 06/34 công trình (đạt 17%), tiến độ giải ngân chỉ đạt 27%. Một trong các nguyên nhân xuyên suốt được nêu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay (04 năm) đó là công tác chuẩn bị đầu tư chậm. Đề nghị UBND huyện làm rõ vì sao nguyên nhân này 04 năm mà không thể khắc phục được?

Giải trình:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp là do công tác chuẩn bị đầu tư chậm. Lý do:

- Theo các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, sau khi được giao vốn, các dự án mới có thể triển khai các bước lựa chọn nhà thầu (tư vấn, thiết kế, thi công,...). Vì vậy, việc giao kế hoạch vốn chậm đã làm ảnh hưởng lớn đến quá trình triển khai các dự án, nhất là thủ tục kéo dài. Bên cạnh đó, niên độ ngân sách Nhà nước là một năm, giao kế hoạch vốn đầu năm, quyết toán cuối năm, cho nên kế hoạch thực hiện, thi công xây dựng các công trình, dự án cũng phụ thuộc kế hoạch vốn. Sau khi được giao kế hoạch đầu năm, các cấp, ngành mới bắt tay vào triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công... nên mất nhiều thời gian để có khối lượng thanh toán, kế hoạch đấu thầu được phê duyệt đầu năm thì phải đến giữa năm mới lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng, việc tạm ứng vốn hợp đồng, hay giải ngân khối lượng thực hiện thường xảy ra vào thời điểm cuối năm.

- Công tác đền bù, GPMB của các công trình, dự án: Việc tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB chưa đầy đủ, dẫn tới người dân cố tình không di dời hoặc khiếu kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến tiến độ lập dự án đầu tư.

- Khâu kỹ thuật, việc thiết kế - dự toán công trình, đấu thầu lựa chọn nhà thầu diễn ra chậm do Đơn vị tư vấn trong một số trường hợp có chuyên môn chưa sâu, chất lượng hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, phải chỉnh sửa nhiều lần hoặc thời gian nộp lại hồ sơ chỉnh sửa kéo dài, phải điều chỉnh liên tục...

- Một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong chuẩn bị đầu tư; hoặc giao cùng lúc nhiều dự án cho nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế lập bản vẽ thi công, dự toán nên dẫn đến sự chậm trễ.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan còn chưa nhanh, chưa kịp thời.

Năm 2020 là năm chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư công (cũ) và Luật Đầu tư công (mới), việc cải thiện có thể chưa rõ nét, nhưng hy vọng từ năm 2021, việc đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sẽ tích cực hơn nhiều so với giai đoạn trước.

III. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu số 04 (xã Đường 10, xã Đăk Nhou):

1. Đề nghị UBND huyện vào khảo sát thực tế tình trạng ngập lụt khi mùa mưa đến tại địa điểm cống lở thôn 5, xã Bom Bo để giao cho Ban QLDA ĐT&XD huyện sử dụng nguồn dự phòng của công trình đường Bom Bo – Đak Nhou sớm khắc phục đoạn cống này.

Giải trình:

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1176/UBND-TH ngày 20/7/2020 giao Ban QLDA ĐT&XD huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát thực tế tình trạng ngập lụt khi mùa mưa đến tại địa điểm cống lở thôn 5, xã Bom Bo để khái toán kinh phí cụ thể xem nguồn dự phòng của công trình đường Bom Bo – Đak Nhou có đủ để khắc phục đoạn cống này hay không; sau đó, báo cáo đề xuất UBND huyện hướng thực hiện. Do đó, yêu cầu Ban QLDA ĐT&XD huyện khẩn trương triển khai thực hiện.

2. Đề nghị UBND huyện cho biết các trường hợp trả đất để làm đường giao thông trên địa bàn huyện có trừ lệ giới như trường hợp của ông Điểu Gút – Ngụ tại: thôn 1, xã Đường 10 (tại Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 13/7/2020 của UBND huyện về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021) hay không? Từ năm 2019 đến nay, có bao nhiêu trường hợp dân trả đất làm đường còn bị trừ lệ giới tương tự như trường hợp của ông Điểu Gút?

Giải trình:

Việc tổ chức, cá nhân sử dụng đất khi không có nhu cầu sử dụng đất và làm thủ tục trả lại cho Nhà nước để phục vụ các mục đích khác được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất và đưa vào sử dụng theo các mục đích công cộng, lợi ích chung của cộng đồng dân cư và xã hội. Trường hợp thu hồi đất để sử dụng làm các lối đi chung, ngõ, ngách,

hẻm,... thì khi hình thành trên bản đồ địa chính và quản lý giao thông sẽ không có quy định về hành lang lộ giới.

Các trường hợp thu hồi đất làm đường gồm: các tuyến đường xã, liên ấp và các tuyến đường tổ, ấp còn lại được thực hiện theo khoản 5, Điều 16 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Quy định đất dành cho hành lang bảo vệ đường bộ có quy định HLBVĐB tính từ tim đường tối thiểu bằng 1,5 lần bề rộng thân đường.

Trong năm 2017 - 2018, UBND huyện đã thu hồi đất 02 trường hợp trả lại đất làm đường tại xã Nghĩa Trung (làm đường giao thông nông thôn) và xã Bom Bo (dự án Khu dân cư Thái Thành). Từ năm 2019 đến nay, UBND huyện chưa thu hồi trường hợp nào trả lại đất làm đường như trường hợp của ông Điều Gút – Ngụ tại: thôn 1, xã Đường 10.

3. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí để chi trả cho người hoạt động không chuyên trách là cán bộ đoàn thể của cấp xã khi nghỉ việc. Vì theo quy định cán bộ không chuyên trách là cán bộ đoàn thể do huyện tuyển dụng (Đoàn thể cấp huyện chuẩn ý, UBND huyện đồng ý), còn UBND xã chỉ là cơ quan xét bậc lương sau khi được UBND huyện đồng ý.

Giải trình:

Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo đó tại điểm b, khoản 3, Điều 8 quy định: “Các chức danh: Phó Chủ tịch UBMTTQ, Phó các đoàn thể (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh), Trưởng ban Thanh tra nhân dân, sau khi có quyết định công nhận, phê chuẩn kết quả bầu cử của UBMTTQ Việt Nam, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định xếp mức phụ cấp cho từng chức danh theo quy định”.

Như vậy, theo phân cấp ngân sách tại Điều 9, Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Bình Phước quy định việc ban hành Quyết định nghỉ việc được hỗ trợ thôi việc như sau:

- Đối với những chức danh do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bố trí công tác hoặc bổ nhiệm thì do Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định nghỉ việc được hỗ trợ thôi việc và chịu trách nhiệm về việc ban hành Quyết định của mình.

- Đối với những chức danh do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định xếp mức phụ cấp thì do Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định nghỉ việc được hỗ trợ thôi việc và chịu trách nhiệm về việc ban hành Quyết định của mình.

IV. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu số 06 (xã xã Phước Sơn, xã Thống Nhất, xã Đăng Hà):

1. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn: Để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khả năng cân đối vốn của huyện, tính khả thi của kế hoạch khi triển khai trong thực tiễn, nhu cầu thực tế, trước khi thông qua Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025:

a) Đề nghị UBND huyện báo cáo chi tiết: Cơ sở xây dựng, khả năng cân đối nguồn vốn dự kiến đầu tư.

b) Đối với danh mục các công trình thuộc nhóm C: Đề nghị rà soát lại đảm bảo lựa chọn danh mục đầu tư hợp lý, cân đối với từng lĩnh vực đầu tư, dự kiến giai đoạn thực hiện dự án rõ ràng.

c) Xem xét, quan tâm đầu tư đối với lĩnh vực nông nghiệp, rà soát đầu tư xây dựng hạ thế điện lưới đến những khu vực chưa có điện lưới, mật độ dân số thấp không đủ để ngành điện mở rộng đầu tư kinh doanh, người dân không đủ khả năng tự đầu tư (Ví dụ: Khu vực 29 hộ dân Ấp 8, xã Phước Sơn;...).

d) Rà soát các tuyến đường giao thông liên xã đã xuống cấp để đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giải trình:

Việc xây dựng, lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện trên cơ sở Luật Đầu tư công năm 2019, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công như Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện quản lý bao gồm: Vốn phân cấp do tỉnh giao hàng năm, vốn từ nguồn thu sử dụng đất, vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT 135). Trong đó, vốn từ nguồn thu sử dụng đất chiếm tỷ lệ lớn nhất nhưng không ổn định.

Do nhu cầu đầu tư thì lớn, nhưng nguồn vốn hạn hẹp nên việc phân bổ vốn cho các danh mục công trình (dự án) thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện. Việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).

- Bố trí đủ vốn cho các dự án giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp và hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thật sự cấp thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện. Trong đó, chú trọng ưu tiên đầu tư trên địa bàn các xã xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao theo lộ trình; đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị để đưa thị trấn Đức Phong lên đô thị loại IV, xã Đức Liễu lên đô thị loại V,... đầu tư lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực giao thông.

Cụ thể như sau: Nhu cầu đầu tư trong 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 2.300 tỷ đồng. Khả năng cân đối vốn là 1.188.804 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn phân cấp: 200.087 triệu đồng. Tỷ lệ: 16,8%.

+ Vốn sử dụng đất: 738.717 triệu đồng. Tỷ lệ: 62,1%.

+ Vốn các Chương trình MTQG: 250.000 triệu đồng. Tỷ lệ: 21,1%.

Bố trí vốn theo ngành, lĩnh vực:

- Lĩnh vực hành chính: 122.000 triệu đồng. Tỷ lệ: 10,3%.

- Lĩnh vực giao thông: 505.738 triệu đồng. Tỷ lệ: 42,5%.
- Lĩnh vực giáo dục: 458.066 triệu đồng. Tỷ lệ: 38,5%.
- Lĩnh vực khác: 103.000 triệu đồng. Tỷ lệ: 8,7%.

Đối với đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp: Hàng năm, UBND huyện đều bố trí vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp như: vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, vốn Nông - lâm nghiệp và thủy lợi, vốn Chương trình 755,... Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh sẽ đầu tư Dự án xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu cho cánh đồng Đăng Hà, xã Đăng Hà với dự kiến tổng mức đầu tư là 75 tỷ đồng.

Khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới cho các xã về đích theo lộ trình, UBND huyện sẽ rà soát danh mục đầu tư để đảm bảo đạt các tiêu chí nông thôn mới như: điện, đường giao thông nông thôn, trường học,... Đối với khu vực 29 hộ dân thuộc ấp 8, xã Phước Sơn chưa có điện lưới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn khảo sát yêu cầu thực tế, lập danh mục bổ sung để đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh, dự kiến đầu tư trên địa bàn huyện 13 dự án, trong đó: 08 dự án lĩnh vực giao thông, 04 dự án lĩnh vực giáo dục, 01 dự án lĩnh vực nông nghiệp với kế hoạch vốn là 600 tỷ đồng. Các công trình thuộc lĩnh vực giao thông chủ yếu là đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xã như: Dự án xây dựng đường liên xã Thống Nhất đi xã Phước Sơn; Dự án nâng cấp mở rộng đường từ QL 14 đi xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng (tuyến qua cầu dân sinh xã Thọ Sơn);...

2. Ngày 16/4/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 542/UBND-KT về việc thuận chủ trương chấm dứt thu tiền điện tại nhà; chủ trương trên là không phù hợp với tinh thần Kế hoạch 173/KH-ĐLBĐ ngày 08/4/2020 của Điện lực Bù Đăng là “vận động khách hàng” thanh toán không sử dụng tiền mặt, cụ thể:

a) Thứ nhất, không đúng với quy định tại Điểm c, Mục 2 về Mục tiêu của Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020: “70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông,... chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt”.

b) Thứ hai, việc chấm dứt thu tiền điện tại nhà không đạt mục đích giảm thanh toán tiền mặt (hầu hết người dân vẫn phải thanh toán tiền điện bằng tiền mặt tại các điểm thu hộ tiền điện của Điện lực).

c) Thứ ba, quan trọng hơn việc “chấm dứt thu tiền điện tại nhà” gây khó khăn cho nhân dân, không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, không đúng trên quyền lợi của nhân dân, lợi ích của khách hàng (phát sinh chi phí để thực hiện chuyển khoản, đi lại để nộp tiền tại điểm thu hộ, bà con ở thôn, ấp xa có thể phải đi một buổi cả chục km đường mới nộp được tiền điện, bị cắt điện đột ngột nếu vì lý do bất khả kháng chưa kịp nộp tiền điện hàng tháng, tin nhắn báo tiền điện của nhà cung cấp không ghi rõ chỉ số công tơ điện trong tháng...).

Vì vậy, đề nghị UBND huyện xem xét thu hồi chủ trương trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và thực hiện đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016.

Giải trình:

Thực hiện Công văn số 2804/UBND-TH ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thuận chủ trương chấm dứt thu tiền điện tại nhà. Trong đó, UBND tỉnh đã thống nhất như sau: “Từ ngày 01/10/2018: Ngừng thu tiền điện tại nhà đối với khách hàng thuộc địa bàn quản lý của Điện lực Đồng Xoài (bao gồm phường Tân Bình và phường Tân Phú). Từ năm 2019 – 2020: Từng bước thực hiện các khu vực còn lại, đến cuối năm 2020 không còn hình thức thu tiền điện tại nhà đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh.”

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Công văn số 542/UBND-KT ngày 16/4/2020 về việc thuận chủ trương chấm dứt thu tiền điện tại nhà kể từ ngày 01/5/2020 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2804/UBND-TH ngày 28/9/2018.

Tại Điểm c, Mục 2 về mục tiêu của Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020: “Thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020 (100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán các hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm tiêu dùng)”. Hiện tại, Điện lực Bù Đăng đã thực hiện đúng tinh thần của văn bản trên chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.

Về các hình thức thanh toán tiền điện các khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây:

- Ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng để thanh toán; qua ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi.
- Qua dịch vụ BankPlus của ViettelPay.
- Qua hệ thống ATM mobile Banking (quét mã VNPAY-QR).
- Thanh toán trực tuyến: Truy cập vào website <http://cskh.evnspsc.vn> hoặc website của các ngân hàng để thực hiện thanh toán; hoặc Quý khách hàng cài đặt ứng dụng “CSKH EVNSPC” trên thiết bị di động thực hiện thanh toán.
- Thanh toán qua các điểm giao dịch của Ngân hàng, Bưu cục, Thẻ giới di động, Điện Máy Xanh; tại các quầy thu của các cửa hàng Viettel digital, ECPay,...

3. Đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án mở rộng Trường Tiểu học Đăng Hà. Vì về tinh thần 100% các hộ chịu tác động của Dự án đều thống nhất cho thu hồi đất để thực hiện Dự án; tuy nhiên, mức bồi thường mà UBND huyện đề

nghị UBND tỉnh phê duyệt không sát với thực tế, chưa đảm bảo lợi ích của người dân. Do đó, đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét.

Giải trình:

Đối với việc áp giá và thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ của Dự án mở rộng Trường Tiểu học Đăng Hà; cơ quan thực hiện công tác bồi thường, GPMB của huyện (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) đã áp dụng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước (Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đăng Hà).

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đăng Hà. Trên cơ sở đó, đã tiến hành lấy phiếu ý kiến thống nhất về giá trị bồi thường, hỗ trợ của Dự án. Tại buổi gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án, các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất đã thống nhất về việc đồng ý nhận cấp tái định cư bằng tiền. Hiện nay, Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đăng Hà đã được cơ quan thực hiện công tác bồi thường, GPMB của huyện (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để tham mưu UBND huyện phê duyệt theo quy định. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt xong trong tháng 7/2020.

Trên đây là báo cáo giải trình của UBND huyện về ý kiến, kiến nghị của các Tổ Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. /.

Nơi nhận:

- TT.HU; TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, (H).

KG. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Hân

